

6 กรกฎาคม 2558 หน้า 12 (2)

GMP โรงงาน

สำหรับประโยชน์ที่สมาชิกสหกรณ์ได้รับ คือ เรื่องการลดต้นทุน เพิ่มรายได้ และสวัสดิการ อาทิ น้ำยางสดสหกรณ์จะขายให้กับโรงงานที่ให้ราคาสูงสุด ซึ่งมีอำนาจต่อรองแทนสมาชิกทำให้สมาชิกได้รับเงินเพิ่ม 2 บาท ต่อกิโล ทุกเดือน และสมาชิกจะได้รับเงินเฉลี่ยคืนทุกเดือน ส่วนยางแผ่น สหกรณ์จะได้รับความน่าเชื่อถือด้านคุณภาพยางดีกว่าที่อื่น ทำให้สหกรณ์ขายยางได้ราคาสูงกว่า สมาชิกก็ขายได้ในราคาสูงด้วย

ด้วยศักยภาพของสหกรณ์ฯ ในการดำเนินธุรกิจแปรรูปยางแผ่นรมควัน (RSS) จึงได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์เพื่อเป็นแหล่งศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสหกรณ์ เป็นศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้ด้านการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและครบวงจร เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับสมาชิกเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ได้เพิ่มพูนองค์ความรู้สามารถนำไปพัฒนาตนเองและองค์กรได้

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาศึกษาเรียนรู้รูปแบบกระบวนการผลิต การดำเนินธุรกิจ ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขที่ 341 หมู่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270 โทรศัพท์ 0-3821-1188 โทรสาร 0-3821-1188 ต่อ 50 email : marketing@btrubbercoop.or.th เว็บไซต์ : <http://www.btrubbercoop.or.th/>



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดตราด เตือนภัยโรคใบร่วงเกิดจากเชื้อไฟทอปโทรา และโรคเส้นดำ ในยางพารา



แหล่งที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด

วันที่ข่าว 3 กรกฎาคม 2558

วันนี้ (3 ก.ค. 58) นายจตุรงค์ พุ่มศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดตราด เปิดเผยว่า เนื่องจาก จังหวัดตราดมีฝนตกชุกทั้งกลางวันและกลางคืน ทำให้ความชื้นในอากาศสูง จึงขอให้เกษตรกรชาวสวนยางเตรียมการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคนิวโรติกในสวนยาง ในช่วงฤดูฝน ดังนี้ 1.โรคใบร่วงที่เกิดจากเชื้อไฟทอปโทรา จะเกิดขึ้นกับสวนยางอ่อนและยางแก่ พันธุ์ยางสกุลอาร์อาร์ไอเอ็ม 600 อ่อนแอต่อโรค การป้องกันและจำกัดให้กำจัดวัชพืชและตัดแต่งกิ่ง ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อลดความชื้นในสวนยาง

กรณีต้นยางอายุน้อยกว่า 2 ปี แนะนำให้ฉีดพ่นสารเคมี เอพรอน 35 เอสดี หรืออาลีเอท 80%wp อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7 วัน และ 2.โรคเส้นดำ เกิดกับยางพาราที่เปิดกรีดแล้ว การป้องกันและกำจัด แนะนำให้ทาสารเคมีป้องกันโรคโดยใช้สารเคมีชื่อการค้า เอพรอน 35%เอสดี อัตรา 280 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นหรือทาหน้ากรีดทุก 7 วัน ทา 4-8 ครั้ง หรืออาลีเอท 80%wp อัตรา 100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นหรือทาหน้ากรีดทุก 2-4 วัน ทา 6-8 ครั้ง หรือแซนโดแฟน-เอ็ม 10% 56% wp อัตรา 800 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมสารจับใบ 2 ซีซี พ่นหรือทาหน้ากรีดทุก 7 วัน ทั้งนี้เกษตรกรชาวสวนยางพารา สามารถขอคำแนะนำการป้องกันและรักษาโรคดังกล่าว ได้ที่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดตราด ในวัน และเวลาราชการ หรือ โทรศัพท์ 0-3959-3224 โทรสาร 0-3959-3322

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปิยวิทย์ ทรัพย์ขจร


Rewriter : มณีนรัตน์ ชาญชัยศิลป์


สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



สทย.ตราด จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าของสวนยาง หลักสูตร “การกรีดยาง”



 แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
ตราด

 วันที่ข่าว : 1 กรกฎาคม 2558

วันนี้ (1 ก.ค. 58) นายจตุรงค์ พุ่มศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดตราด เปิดเผยว่า สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดตราด จะดำเนินการโครงการฝึกอบรมเจ้าของสวนยาง ปี 2558 หลักสูตร “การกรีดยาง” โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าของสวนยาง จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 13-19 กรกฎาคม 2558 ณ วัดวังกระแจะ หมู่ 6 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการกรีดยางที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ยาวนาน

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ เป็นเจ้าของสวนยาง หรือบุตรหลาน อายุ 18 ปีขึ้นไป สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ครบหลักสูตร ทั้งนี้ผู้สนใจเข้ารับการอบรมฯ หลักสูตรดังกล่าว ให้แจ้งความประสงค์ได้ที่ แผนกพัฒนานิเทศเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดตราด หรือ โทร. 0-3959-3224 โทรสาร 039 593 322 ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปิยวิทย์ ทรัพย์ขจร

Rewriter : มณีนรัตน์ ชาญชัยศิลป์

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ :

<http://thainews.prd.go.th>

4 กรกฎาคม 2558 หน้า 21 (1)



กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญหลายอย่าง เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ฯลฯ ที่ผ่านมามีการเตรียมความพร้อมให้กับสหกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจพิเศษ

นายโสภาส กลั่นมุกข์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ภายใต้งานดำเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ได้เห็นชอบพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรกของ

สินค้าเกษตรมีค่างูหมายจากประเทศเพื่อนบ้าน และปัญหาความแออัดบริเวณด่านชายแดน ซึ่งการพัฒนาพื้นที่เฉพาะให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น จะนำมาซึ่งการกระตุ้นทางเศรษฐกิจ ทั้ง การค้า การลงทุน การจ้างแรงงาน การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงรับหน้าที่ในการจัด



อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ดำเนินการไปแล้ว 2 พื้นที่ด้วยกันคือ ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก สหกรณ์ได้ดำเนินการรวบรวมข้าวโพด ซึ่งเป็นการนำร่อง ในปีแรกได้ประมาณ 1,600 ตัน มูลค่าประมาณ 12-13 ล้านบาท และที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ได้นำเข้านับสำปะหลังประมาณ 500 ตัน มูลค่าประมาณ 3 ล้านบาทเศษ และในช่วงเดือนมิถุนายน 2558 นำเข้ามาอีกประมาณ 250-300 ตัน โดยสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ เพื่อจำหน่ายให้สมาชิกสหกรณ์และเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดใกล้เคียง” นายโสภาส กลั่นมุกข์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

สำหรับในจังหวัดตราด ทางกรมฯ มีเป้าหมายที่จะนำผลไม้ของสหกรณ์ส่งออกไปจำหน่ายทั้งในประเทศกัมพูชา และประเทศเวียดนาม ซึ่งขณะนี้สหกรณ์ผู้ผลิตผลไม้ในจังหวัดตราดได้จดทะเบียนเป็นผู้นำเข้าและส่งออกกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว ส่วนที่จังหวัดน่านทางสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่มีสมาชิกเลี้ยงโคนมได้นำเนื้อโคส่งออกจำหน่ายที่ประเทศลาว ในส่วนของด่านชายแดนที่อำเภอสะเตกา จังหวัดสงขลา จะนำผลผลิตจากยางพารา ทั้ง น้ำยางพารา ผลิตภัณฑ์จากยางพารา ส่งจำหน่ายยังตลาดในประเทศมาเลเซีย ซึ่ง

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

สืบพันธุ์ภาพสหกรณ์ไทยสหกรณ์เพื่อนบ้าน

ไทยใน 5 พื้นที่ชายแดน เพื่อให้สามารถก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างสมบูรณ์ในปี 2558 ได้แก่ 1) แม่สอด 2) อรัญประเทศ 3) ตราด 4) นุกดาหาร 5) สะเตกา โดยเน้นการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ในการเพิ่มความสามรถในการแข่งขัน เพิ่มการจ้างงานและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้ประชาชน

แม้ปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามายังพื้นที่ตอนใน ปัญหาการลักลอบนำเข้า

ทำโครงการส่งเสริมการค้าชายแดนของสหกรณ์เพื่อสร้างเครือข่ายการค้าระหว่างประเทศบริเวณชายแดนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) โดยใช้ขบวนการสหกรณ์เข้ามาดำเนินการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญ ซึ่งขณะนี้กำลังเดินทางข้ามเคลื่อนไม่ในทิศทางที่ดี และมีการสร้างความร่วมมือทางการค้าชายกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง



ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นำเข้ามาจากพม่า

“การนำสหกรณ์เข้ามาดำเนินการในเขตพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนตามนโยบายรัฐบาล ขณะนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้

ขณะนี้ทางสหกรณ์ในเขตพื้นที่กำลังจัดตั้งเป็นชุมนุมสหกรณ์ขึ้น เพื่อดำเนินธุรกิจโดยการรวมสหกรณ์ต่าง ๆ ที่มีสมาชิกเพาะปลูกยางพาราเข้าด้วยกันแล้วรวมผลผลิตเพื่อส่งออกไปจำหน่าย

“ความจริงแล้วนโยบายรัฐบาล ต้องการที่จะป้องกันไม่ให้สินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ เข้ามาแบบผิดกฎหมาย เพราะจะทำให้การควบคุมผลผลิตไม่สามารถเป็นได้ และอาจจะกระทบต่อความมั่นคงในการผลิตภาคการเกษตรของเกษตรกรภายในประเทศ จึงริเริ่ม

ให้มีหน่วยงาน หรือองค์กรที่สามารถนำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เข้ามาดำเนินการ โดยเห็นว่าระบบสหกรณ์เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่สามารถดำเนินการเรื่องการค้าชายแดนในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ จึงสนับสนุนให้สหกรณ์ดำเนินการเป็น

4 กรกฎาคม 2558 หน้า 21 (2)



เตรียมส่งออกยางไปมาเลเซีย



สินค้าไทยในตลาดพม่า



มังคุดส่งออกเวียดนาม

ไปตามประกาศของกระทรวงที่เกี่ยวข้องว่า สามารถจะนำผลผลิตพันธุ์หรือพืชตัวใดเข้ามาได้บ้าง เพราะพืชบางชนิดก็ห้ามนำเข้าโดยเด็ดขาด บางชนิดก็มีการอนุญาตให้นำเข้ามาได้ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด เช่น ข้าวโพดก็สามารถนำเข้าได้เฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนสิงหาคมของทุกปีเท่านั้น” นายโอภาส กลั่นบุญชัย อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

นับเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของระบบการค้าระหว่างพรมแดนของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างกัน ทั้งภาคธุรกิจที่เป็นองค์กรของภาครัฐ ภาคเอกชน และสหกรณ์ ของประเทศนั้น ๆ อันจะก่อให้เกิดสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคล และองค์กรที่เป็นเงื่อนไขอันดีในการก่อเกิดความรักความนับถือ ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน ที่จะพัฒนาก้าวเข้าสู่ความร่วมมือ อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และยั่งยืนของประชากรในประชาคมอาเซียน.



4 กรกฎาคม 2558 หน้า 8

สมาคมกรีดยางร้องแก้ปัญหายาง

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม นายมนัส บุญพัฒน์ ว่าที่นายกสมาคมคนกรีดยางและชาวสวนยางรายย่อยแห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่เอกสารผ่านสื่อออนไลน์ระบุถึงการแก้ปัญหาเรื่องยางพารา เนื้อหาระบุว่า ตามที่ราคายางทั้งตลาดกลาง ตลาดท้องถิ่น ตลาดน้ำยางสดลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้รัฐบาลมีมาตรการแก้ไข อาทิ ให้รัฐบาลมีมาตรการ “โครงการสร้างเสถียรภาพราคายาง” โดยซื้อชี้นำตลาดซึ่งไม่ทำให้งบประมาณสูญหาย เพื่อให้มีการแข่งขันการซื้อยางภายในประเทศของผู้ประกอบการ, ให้รัฐบาลลงในรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการทุจริตของบุคลากร และหน่วยงาน ขอให้รัฐบาลทบทวนและระงับการใช้มาตรการชดเชยในประเภทต่างๆ เป็นวิธีแก้ปัญหา เป็นต้น

ด้านนายจำลอง ดีทองอ่อน แกนนำผู้ประสานเครือข่ายชาวสวนยาง อ.บางสะพาน

จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า เครือข่ายเกษตรกรกรชาวสวนยางและปาล์มน้ำมัน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยางภาคใต้ ขึ้นป้ายคัดเอาต์ริมถนนเพชรเกษมขาเข้า กทม. ที่หมู่ 5 บ้านธรรมรัตน์ อ.บางสะพาน หลังจากรัฐบาลมีนโยบายโค่นต้นยางทิ้งเพื่อแก้ปัญหาราคาคงต่ำ ต่อมาหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงได้เดินทางมาพบกับกลุ่มเกษตรกร เพื่อขอปลดป้ายแต่ชาวบ้านไม่ยินยอม จากนั้นมีการชี้แจงว่าการตัดโค่นต้นยางเป็นไปตามนโยบาย คสช.ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่มีไร่ที่ดินทำกิน โดยมีการนัดหมายทุกฝ่ายหรือร่วมกันที่ศาลาประชาคมบ้านธรรมรัตน์ ในวันที่ 11 กรกฎาคมนี้ โดยชาวบ้านจะขอให้หน่วยงานราชการลงนามยืนยันเป็นบันทึกข้อตกลงในเอกสารว่าจะไม่โค่นต้นยางของชาวบ้านตามเงื่อนไขที่เสนอ หากชาวบ้านแสดงความพอใจก็จะปลดป้ายออกทันที



4 กรกฎาคม 2558 หน้า 14

บุรีรัมย์ขอฝนหลวงช่วยเกษตรกร นาข้าว-สวนยางขาดน้ำ 3.7 แสนไร่

นายอาคม พิณยศศักดิ์ เกษตรและสหกรณ์ จ.บุรีรัมย์ เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.บุรีรัมย์ ได้ทำเรื่องขอสนับสนุนฝนหลวงจากหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.ขอนแก่น และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.นครราชสีมา อย่างต่อเนื่อง หลังเกษตรกรในพื้นที่ 18 อำเภอ จากทั้งจังหวัด 23 อำเภอ ได้ร้องขอความช่วยเหลือเนื่องจากมีนาข้าวที่ไถหว่านไปแล้วประสบปัญหาขาดน้ำหล่อเลี้ยงกว่า 350,000 ไร่ ทั้งยังมีสวนยางพาราขาดน้ำอีกกว่า 20,000 ไร่



รวมพื้นที่ที่กระทบแล้งกว่า 370,000 ไร่ ซึ่งคาดว่าหากฝนไม่ตกลงมาภายใน 2-3 สัปดาห์ ทั้งนาข้าวและสวนยางพาราก็จะแห้งตายเสียหายเป็นวงกว้าง

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ได้ขอสนับสนุนฝนหลวงไปแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงได้ออกปฏิบัติการบินโปรยสารเคมีทำฝนหลวงในห้วงวันที่ 8-14 มิ.ย. และวันที่ 15-21 มิ.ย. 2558 ที่ผ่านมาแล้วรวม 14 เที่ยวบิน แต่ยังมีฝนตกน้อย บางพื้นที่ไม่มีฝนตก เนื่องจากความชื้นไม่สัมพัทธ์สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย

ดังนั้น ทางสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด จึงต้องมีการเสนอขอสนับสนุนฝนหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งหรือภาวะฝนทิ้งช่วง นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อต้องการเติมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ที่มีสภาพต้นเงินแห้งขอดอีกด้วย

นายอาคมกล่าวอีกว่า จากสถานการณ์ภัยแล้ง หรือภาวะฝนทิ้งช่วงที่เกิดขึ้นในช่วงนี้จนส่งผลให้อ่างเก็บน้ำ

ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กในพื้นที่มีปริมาณน้ำกักเก็บน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา ทั้งยังส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะนาข้าว และสวนยางพาราของเกษตรกร ในหลายพื้นที่ประสบปัญหาขาดน้ำมากกว่า 370,000 ไร่ ทางเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจึงได้เสนอขอสนับสนุนฝนหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาขาดน้ำหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรและป้องกันการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในอีกทางหนึ่งด้วย



4 กรกฎาคม 2558 หน้า 7

รณรงค์รณรงค์พื้นที่ 4 จังหวัด ชี้แก้ 'คนจน' ไม่มีที่ทำกิน

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผย ถึงความคืบหน้าการดำเนินงานตามมติคณะ รัักษาคความสงบแห่งชาติ (คสช.) และข้อสั่ง การของหัวหน้าคสช. โดยเฉพาะการจัดทำที่ดิน ทำกินให้เกษตรกร ล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำที่ดินทำกินให้เกษตรกร ใน 4 จังหวัด นำร่องแล้ว ทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ชุมพร นครพนม และมุกดาหาร และได้จัดทำโครงการบริหารจัดการ ใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มี การบุกรุกเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและช่วย พัฒนาชนบทในพื้นที่ 16 จังหวัด

ขณะเดียวกันยังได้จัดที่ดินทำกินให้ ประชาชนที่ครอบครองที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่ประชาชนเลิกใช้และผู้ครอบครองยากจนไม่มี ที่ดินทำกินเป็นของตัวเองใน 12 จังหวัด รวม 2,818 แปลง และจัดที่ดินตามโครงการพัฒนา เพื่อความมั่นคงและโครงการหมู่บ้านป้องกัน ตนเองชายแดนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย และสระแก้วอีก 2,012 แปลง นอกจากนี้ยังจัดโครงการที่ดินของรัฐจัดความ ยากจนโดยนำที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ ประชาชนเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว มา จัดสรรให้ประชาชนตามสภาพเดิมที่ครอบอยู่แต่ ไม่เกินครอบครัวละ 15 ไร่ อีกทั้งยังออกหนังสือ

อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นหลัก ฐานและเสียค่าตอบแทนให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นไว้ละไม่เกิน 1,000 บาท

ส่วนความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา ผลผลิตทางการเกษตรในระยะยาว และแผน บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (โซนนิ่ง) ล่าสุด หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้จัดทำแนวทางแก้ไข ไร่แล้ว 5 แนวทาง เช่น การแก้ไขปัญหาราคา ผลผลิตที่กำลังออกตามฤดูกาล โดยตั้งคณะ กรรมการบริหารมาตรฐานเพิ่มรายได้ให้กับผู้มี รายได้น้อยระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และคณะ ทำงานตรวจสอบสิทธิมาตรฐานเพิ่มรายได้ให้กับ ผู้มีรายได้น้อยระดับตำบล พร้อมกับจัดทำแผน โซนนิงในปี 58 ส่งเสริมให้ปลูกพืชทดแทน พืช หมุนเวียน และทำเกษตรผสมผสานตามแผน โซนนิง รวมถึงสร้างศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริระดับอำเภอ

นอกจากนี้ได้กำหนดพื้นที่ทำโซนนิ่ง เสร็จสิ้นโดยพบว่า ขณะนี้ความต้องการปลูกพืช ทดแทนที่แยกเป็นอ้อย มี 39 จังหวัด รวมเนื้อที่ 1.54 ล้านไร่, มันสำปะหลัง ปาล์ม น้ำมัน ยางพารา ไม้ผล และข้าวโพด 36 จังหวัด รวม เนื้อที่ 1.43 ล้านไร่ และการทำเกษตรผสมผสาน และไร่นาสวนผสม รวมเนื้อที่ 9.29 ล้านไร่.

5 กรกฎาคม 2558 หน้า 12

นายทุนแค่นถูกยึดสวนยาง ตั้ง'จันทาว'หวังฆ่าพยัคฆ์ไพร

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการส่วนกิจการพิเศษ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการพยัคฆ์ไพรเปิดเผยว่าระหว่างที่ชุดปฏิบัติการพยัคฆ์ไพรลงพื้นที่ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ที่บริเวณเขตป่าต้นน้ำแม่ซ้ายม จุดที่เป็นต้นกำเนิดแม่ซ้ายม พื้นที่รอยต่อระหว่าง จ.แพร่, อุตรดิตถ์ และ จ.สุโขทัย โดยได้เข้าตรวจยึดพื้นที่ลักลอบปลูกยางพาราในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สิน ป่าแม่सान และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย อยู่ในเขต อ.ศรีสัชชนาลัย จ.สุโขทัย พื้นที่ตรวจยึดประมาณ 4,000 ไร่ เจ้าของที่เป็นคนภาคใต้เสียผลประโยชน์และโกรธแค้นเจ้าหน้าที่ถึงขั้นพยายามฆ่า โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากหน่วยข่าวกรองว่ากลุ่มทุนมีแผนการที่จะเอาชีวิต เพราะได้ตรวจพบอาวุธปืนลูกซองแบบไทยประดิษฐ์ (ห้าว) พร้อมเครื่องกระสุนปืนลูกซองเบอร์ 12 บรรจุในรังเพลิงติดกับลำกล้องพร้อมใช้งาน ยึดติดกับต้นไม้ชุกซ่อนอยู่ในป่าแปลงปลูกยางพารา จำนวน 3 กระบอ และอีก 8 กระบอ ยังไม่พบ เบื้องต้นได้เข้าแจ้งความต่อ สภ.ศรีสัชชนาลัย เพื่อเป็นหลักฐานแล้ว



6 กรกฎาคม 2558 หน้า 6

บุรีรัมย์แล้งหนัก-ยางยืนต้นตาย

บุรีรัมย์ - นายประสิทธิ์ แตร่งขจรรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.13 บ้านลิ้นเกี้ย ต.นิคม เขยว่าภัยแล้งปีนี้หนักที่สุดในรอบ 30 ปี ส่งผลให้ยางพาราของเกษตรกรทั้ง 3 หมู่บ้าน ขาดน้ำยืนต้นแห้งตายที่ไม่สามารถเก็บผลผลิตได้เสียหายสิ้นเชิงกว่า 10 ราย ทำให้เกษตรกรต้องประสบปัญหาขาดทุนและเสียโอกาสจากการเก็บผลผลิตออกขายประเมินค่าไม่ได้ จากผลกระทบดังกล่าวจึงอยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งเข้ามาตรวจสอบช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางอย่างเร่งด่วนด้วย

ด้านนางราตรี หมายงาม เกษตรกรผู้ปลูกยาง กล่าวเพิ่มเติมว่าปีนี้ประสบปัญหาแล้งหนักจนทำให้ต้นยางที่ปลูกไว้ ที่เพิ่งเปิดกรีดได้เพียง 1-2 ปี ยืนต้นแห้งตายเสียหายจำนวนมาก ทำให้ต้องประสบปัญหาขาดทุน สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก ยางพาราถือเป็นอาชีพและรายได้หลักที่เลี้ยงดูครอบครัว นอกจากนี้ยังรับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งซ้ำอีก



6 กรกฎาคม 2558 หน้า 12

มรภ.สงขลาวิจัย เพิ่มมูลค่ายางพารา หลักสูตรครบวงจร

● ผศ.ดร.พลพัฒน์ รวบรวมเจริญ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยเฉพาะในเขตภาคใต้ และเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหลายสาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุศาสตร์ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ในฐานะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่กล่าวมาโดยตรง มีความจำเป็นต้องให้นักศึกษาได้เรียนรู้และตระหนักถึงบทบาทสาขาวิชาที่ตนเองเรียนอยู่กับการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ประกอบกับทางคณะเปิดรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ซึ่งมีการสอนและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์น้ำยาง ยางแห้ง นอกจากนี้ ทางด้านชีววิทยาหรือแม้แต่เกษตร ก็สามารถดูแลเรื่องพันธุ์ยางได้

ผศ.ดร.พลพัฒน์ กล่าวว่า สำหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ได้แก่ การศึกษาสารตัวเติมในยาง การทำโฟมจากน้ำยาง การทำถุงมือ

ยาง ซึ่งที่ผ่านมางานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ไปในระดับนานาชาติ คือการวิจัยวัสดุยืดหยุ่นแบบเทอร์โมพลาสติกที่ทำจากยางพารา และการวิจัยอิพ็อกซีเรซิน ผสมยางอิพ็อกไซด์ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องช่องทางอ้อม คือทำไม้เทียมจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา นอกจากนี้ ปัจจุบันมีอาจารย์ในโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ทำวิจัยเกี่ยวกับการทำไม้เทียมจากขี้เลื่อยไม้ยางพาราโดยนำมาผสมกับเทอร์โมพลาสติก

ผศ.ดร.พลพัฒน์ กล่าวอีกว่า ยางพาราเป็นวัสดุที่ได้จากพืช ดังนั้นการทำงานวิจัยด้านยางพารา จึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับเฉพาะวัสดุศาสตร์อย่างเดียว การทำงานวิจัยควรครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาพันธุ์ยางพารา น้ำยางพารา ผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพารา เช่น ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย ฟองน้ำยางพารา รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากไม้ยาง เช่น ไม้เทียมจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา ตลอดจนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านยางพารา รวมทั้งห่วงโซ่การสร้างมูลค่าเพิ่มจากยางพารา ในด้านนโยบายการวิจัยด้านยางพารา ขณะนี้หน่วยงานวิจัยและแหล่งทุนวิจัยหลายแห่ง เช่น สกว. วช. สวทช. กำลังพัฒนาการบริหารงานวิจัยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และพยายามสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและอุตสาหกรรมเพื่อดำเนินการวิจัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ในการพัฒนาด้านยางพาราอย่างครบวงจร



6 - 8 กรกฎาคม 2558 หน้า 25



ระเบียบข่าวทั่วไทย

แม้เรือประมงใน จ.ตรังกว่า 300 ลำ ต้องจอดเทียบท่าแล้ว แต่ปริมาณและราคาสัตว์น้ำในจังหวัดก็ยังไม่ปรับขึ้นลงอย่างשובชาบ โดย “บุญศรีพรเดชอนันต์” ประมงอำเภอกันตัง บอกว่า เป็นเพราะเรือหลายสิบลำที่ออกไปก่อนหน้านี้เพิ่งกลับเข้าฝั่ง จึงยังมีปริมาณสัตว์น้ำเพียงพอจะส่งไปขายต่างจังหวัดอีก 3-4 วัน เช่นเดียวกับแพปลาที่ยังคงมีปริมาณสัตว์น้ำอีกจำนวนมาก แกมขาวประมงพื้นบ้านยังเตรียมออกเรือกันอย่างคึกคัก เพราะสามารถขายได้ราคาดีโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง...แต่ระยะยาวนี้สินำเป็นห่วงอยู่ไม่น้อย

ข่าวยาก หนักแพง น้ำแล้ง ค่าแรงก็ขึ้นไม่ไหว “ภูมินทร์ หารินสุด” รองประธานกรรมการหอการค้าไทย ย้ำว่า ขณะนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมในการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 360 บาท โดยได้เปิดเผยผลการสำรวจผู้ประกอบการเกี่ยวกับกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จากสมาชิกหอการค้าทั่วประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ระบุว่า ที่ผ่านมามีได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

เป็น 300 บาท หากปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นเป็น 360 บาท จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลาย ๆ ด้าน ทั้งต้นทุน และอาจทำให้ต้องปลดคนงานหรือปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้น โดยมองว่าอัตราค่าจ้างเฉลี่ยที่เหมาะสมอยู่ที่ 293.45 บาท

หลังจากมีกรณีชาวต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจในไทยโดยใช้คนไทยเป็นนอมินี ทำให้ต้องเข้มงวดการออกใบอนุญาตแก่บริษัทที่วิ่งมากขึ้น โดย “นิมิตร มังคะจิตร” หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ทำบันทึกข้อตกลง กำหนดให้การจดทะเบียนนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและบริษัท เพื่อประกอบธุรกิจนำเข้า เทอชเทียว หรือธุรกิจที่เข้าข่ายเป็นการนำเข้า จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมการท่องเที่ยวก่อน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมเป็นต้นไป

จังหวัดสุรินทร์ จับมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงาน “วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558” ระหว่างวันที่ 3-12 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน และถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร และร่วมเสวนากับปราชญ์แห่งวงการ รวมทั้งขมนิทรรศการ เลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพด้วย



6 กรกฎาคม 2558 หน้า 10

จ.สุรินทร์จัดยิ่งใหญ่ แบ่งพื้นที่เป็น 4 โซน งานเกษตรแห่งชาติ

● เริ่มแล้ว “วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558” ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ปีนี้จัดยิ่งใหญ่ โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ จะเสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดงานและทอดพระเนตรนิทรรศการในวันที่และ 7 กรกฎาคมนี้

นางปาริชาติ ศรีวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 3-12 กรกฎาคมนี้ กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จัดงาน “วันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2558” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ภายใต้แนวคิด “ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย นำมาเขียนให้ก้าวไกล นำเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน” และในวันที่ 7 กรกฎาคม พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ จะเสด็จไปทรงเป็นประธาน

เปิดงานและทอดพระเนตรนิทรรศการด้วย ภายในงานกิจกรรมสำคัญแบ่งเป็น 4 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา พ.ศ.2558 โซนที่ 2 นิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น นิทรรศการภายใต้แนวคิด “มหัศจรรย์พันธุ์ข้าว 4 ภาค” นิทรรศการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เป็นต้น

โซนที่ 3 นิทรรศการแนวทางการทำเกษตร “ทฤษฎีใหม่” และเกษตรพอเพียง ประกอบด้วย แปลงนาสาธิตการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ แปลงผักสวนครัวและพืชสมุนไพร เป็นต้น และโซนที่ 4 การออกร้านจำหน่ายสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรจาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การประกวดพืชผลทางการเกษตร และปศุสัตว์ สัตว์ นอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาทางวิชาการ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การอบรมถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตร และกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากมาย อีกด้วย



6 กรกฎาคม 2558 หน้า 14 (1)

เมืองช้างจัดงาน ‘วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558’ ยิ่งใหญ่



ฉบับพิเศษ

จังหวัดสุรินทร์ มีคำขวัญว่า “สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม” จังหวัดนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบสูง ตอนล่างอีสานใต้ มีชื่อเสียงระดับโลก ด้านการเลี้ยงช้างการทอ ผ้าไหมข้าวหอมมะลิ มีผู้คนหลายเผ่าและภาษา เช่น ไทยอีสานเขมร ส่วย หรือ กูยมีประชากรมากเป็นอันดับ 11 ของประเทศเป็นเขตติดต่อกับแนวชายแดน ราชอาณาจักรกัมพูชา

มีแม่น้ำมูลไหลผ่านเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรเพาะปลูก เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วย สัตว์น้ำต่างๆ เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของราษฎร นอกจากนี้ยังมีมรดกธรรมชาติที่สำคัญ 8 สาย คือ แม่น้ำมูลลำน้ำชีน้อย ลำห้วยอารีย์ ลำห้วยพลับพลา ลำห้วยระวี ลำห้วยทับทัน ลำห้วยสำราญ และลำห้วยแก้ว เป็นลำน้ำที่เอื้อประโยชน์แก่จังหวัด หากไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะ ฝนแล้งจะมีน้ำตลอดทั้งปี

ปีนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกับ จังหวัดสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จัดงาน “วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยี ให้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรการเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ทราบความก้าวหน้าของวงการเกษตร และเห็นความสำคัญของการเกษตร

นางปรีชาดิ ศิริวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการอาหารการ จัดงาน เปิดเผยว่า งานวันเกษตรแห่งชาติ ถือเป็นงานประจำปีที่สำคัญงานหนึ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยในแต่ละปีจะมีการหมุนเวียนสถานที่จัดงานไปยังสถาบัน การศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านการเกษตร ที่อยู่ในจังหวัดต่างๆ ภายใต้ความร่วมมือสนับสนุนของหน่วยงานในท้องถิ่นนั้นๆ สำหรับปีนี้ คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน เห็นชอบให้มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิด “ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย นำอาเซียนให้ก้าวไกล นำเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน”

พิธีเปิดมีขึ้นในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 โดยได้รับพระกรุณาจาก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธาน ทั้งนี้ งานวันเกษตรแห่งชาติ ครั้งนี้ เป็นการช่วยให้เกษตรกรจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียงมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้

“การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อนำผลงานด้านวิชาการ งานวิจัย และความรู้ ตลอดจนบทบาทของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกรที่ผ่านกระบวนการบูรณาการความรู้ในแต่ละองค์ความรู้มาเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสชมและนำเอาความรู้ต่างๆ เหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตประจำวัน อีกทั้งจะเป็นการคอยผลักดันให้นักวิชาการเกษตรกร และหน่วยงานในการที่จะนำไปทำการพัฒนาต่อ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่งานด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น”

นางปรีชาดิ กล่าวว่า งานนี้ ทุกหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้นำเสนอผลงานในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ การจำลองรูปแบบนวัตกรรม เทคโนโลยี และการสาธิตอย่างยั่งยืน จำแนกเป็น 4 โซน ประกอบด้วย

โซนที่ 1 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ชื่นชมในพระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจด้านการเกษตร อาทิ งานศึกษาและพัฒนาด้านข้าว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนคร, โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, นิทรรศการการก่อสร้างท่าเทียบเรือประมงหัวหินตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวประมงอำเภอหัวหินในการจอดเรือและขนส่งสินค้าสัตว์น้ำขึ้นฝั่ง

โซนที่ 2 นิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ นิทรรศการภายใต้แนวคิด “มหัศจรรย์พันธุ์ข้าว 4 ภาค” นิทรรศการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ให้ความรู้เรื่องระบบการชลประทาน โดยการจัดแสดงโมเดลบนพื้นดิน, นิทรรศการโมเดลจำลองรูปแบบศูนย์เรียนรู้ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดสุรินทร์ที่ประสบความสำเร็จ



6 กรกฎาคม 2558 หน้า 14 (2)

จากการทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และใช้ข้อมูลทางบัญชีในการ
 ทำแผนประกอบอาชีพ,นิทรรศการตู้ปลาไทยในวรรณคดี ตามพระราช
 เสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ, โมเดลดินที่เหมาะสม
 กับการปลูกข้าวหอมมะลิ, นิทรรศการการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
 เศรษฐกิจอาเซียน,นิทรรศการการเลี้ยงไหมครบวงจร จำหน่ายผลิตภัณฑ์
 ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน, นิทรรศการโครงการพระราชดำริ
 ฝนหลวง แสดงแบบจำลองขั้นตอนการเกิดฝนหลวง, นิทรรศการ
 ยางพารา, ฟาร์มโคนมตัวอย่าง 4 ภาค, บริการตอบข้อซักถามปัญหา
 ด้านการผลิตพืช และกิจกรรมการสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์

โซนที่ 3 นิทรรศการแนวทางการทำเกษตร “ทฤษฎีใหม่”
 และเกษตรพอเพียง ประกอบด้วย แปลงนาสาธิตการทำเกษตร
 ทฤษฎีใหม่, แปลงผักสวนครัวและพืชสมุนไพร, มะนาววงบ่อ,
 การใช้ประโยชน์ในบริเวณบ้านเกษตรกร “ทฤษฎีใหม่”

โซนที่ 4 การออกร้านจำหน่ายสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์
 ของเกษตรกร จาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, กิจกรรม
 การประกวด การประกวดกล้วยน้ำว้า มะพร้าวน้ำหอม ข้าวสาร
 หอมมะลิ 105, การประกวดนกนางเขนแดง ไก่ชนสวยงาม /
 ไชวไก่ต้อ ไก่ตั่ง ประกวดกระบือ ประกวดไก่แจ้สวยงาม การ
 ประกวดไก่แจ้ขารมอ การประกวดกระบือ การประกวดโคลูก
 ผสมชาร์โรเลส์และบราห์มัน, เวทีเสวนาทางวิชาการ, การแข่งขัน
 ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์, การอบรมถ่ายทอด
 ความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตร

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม การอบรมสกัดสารจากพืช
 สมุนไพรเพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดหนอนใยผัก อบรมขยายพันธุ์
 พืชสมุนไพรที่หายากและใกล้สูญพันธุ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
 พืช การประชุมวิชาการงาน ทานตะวัน ละหุ่ง คำฝอย และสบู่ดำ
 แห่งชาติ ครั้งที่ 7 / การประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงาน
 วิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 / การสัมมนาวิชาการราชมงคลสุรินทร์
 วิชาการ ครั้งที่ 7 การอบรมอาชีพพระยะสัน เป็นต้น

การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ครั้งนี้ เป็นการช่วยให้
 เกษตรกรจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียงมีโอกาสได้ศึกษาเรียน
 รู้เทคโนโลยี นวัตกรรม ผลงานวิจัยและวิชาการใหม่ๆ เพื่อนำไปสู่
 การปรับแนวคิด ปรับพฤติกรรม และต่อยอดในกระบวนการผลิต
 เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้น โดยเฉพาะด้านการผลิตอาหาร
 ปลอดภัยมีคุณภาพตามมาตรฐานตามข้อกำหนดสากล รวมทั้ง
 การสร้างทักษะในการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาชีวิต
 ตนเองและท้องถิ่นให้ยั่งยืน รอด พอเพียง และมั่นคงยั่งยืน

สนใจ นามสุดตา

6 กรกฎาคม 2558 หน้า 11

อบจ.สงขลาสร้างถนนนำร่อง ใช้ยางพาราผสมกับยางมะตอย



สงขลา : เมื่อวันที่ 5 ก.ค.58 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ชุมชนเกาะหมี่ เพื่อตรวจโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราสายแรกของ จ.สงขลา และเป็นโครงนำร่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ยังเป็นโครงการแรกของประเทศไทยที่นำยางพาราผสมยางมะตอยลาดถนนเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราในภาวะราคายางพาราดตกต่ำและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจยางพาราของไทยให้ดีขึ้น

นายนิพนธ์กล่าวว่าโครงการก่อสร้างถนนยางพาราสายชุมชนเกาะหมี่หรือ ถนนกาญจนาเรศ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ มีความยาวประมาณ 2,500 เมตร เป็นถนนสายแรกของ จ.สงขลาและของประเทศไทย

ที่นำยางพาราผสมกับยางมะตอย ลาดบนถนนประมาณ 45 ตัน ใช้งบประมาณ 28 ล้านบาท เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางในขณะที่ราคายางพาราดตกต่ำ ยังช่วยให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัยกว่าถนนที่ใช้ยางมะตอยอย่างเดียวและยางพาราที่ผสมกับยางมะตอย ช่วยยืดเวลาการใช้งานถนนได้มากกว่า ถึงแม้ราคาจะสูงจากการลาดยางมะตอยจากปกติประมาณตารางเมตรละ 40 บาทก็ตาม แต่คุ้มทุนมากกว่า ในปีงบประมาณ 2559 อบจ.สงขลาจะใช้ยางพาราผสมยางมะตอยลาดยางถนนทุกสาย และสมำพันธ์ อบจ.ภาคใต้ได้รับหลักการนำยางพาราผสมกับยางมะตอยลาดถนนแล้วด้วย



6 กรกฎาคม 2558 หน้า 14

อบจ.สงขลาลุยนำร่อง‘ถนนยางพารา’

ช่วยเกษตรกร-ยืดอายุการใช้งาน

นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สงขลา ลงพื้นที่ชุมชนเกาะหมี่ เพื่อตรวจโครงการก่อสร้างถนนราดยางพาราสายแรกของ จ.สงขลา ซึ่งเป็นโครงการนำร่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และยังเป็นโครงการแรกของประเทศไทยที่นำยางพาราผสมยางมะตอยลาดถนน เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราในภาวะราคายางพาราดกต่ำ และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจยางพาราของไทยให้ดีขึ้น

นายนิพนธ์ กล่าวว่า โครงการก่อสร้างถนนยางพาราสายชุมชนเกาะหมี่ หรือถนนกาญจนาภิเษก ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ มีความยาวประมาณ 2,500 เมตร เป็นถนนสายแรกของ จ.สงขลา และของประเทศไทย ที่นำยางพาราผสมกับยางมะตอยลาดบนถนนประมาณ 45 ตัน ใช้งบประมาณ 28 ล้านบาท เป็นการช่วย

เหลือเกษตรกรชาวสวนยางในขณะที่ยางพาราดกต่ำ และช่วยให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัยกว่าถนนที่ใช้ยางมะตอยอย่างเดียว

โดยยางพาราที่ผสมกับยางมะตอย ช่วยยืดเวลาการใช้งานถนนได้มากกว่า ถึงแม้ราคาจะสูงจากการราดยางมะตอยจากปกติประมาณตารางเมตรละ 40 บาทก็ตาม แต่คุ้มทุนมากกว่า ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 อบจ.สงขลา จะใช้ยางพาราผสมยางมะตอยราดยางถนนทุกสายและสมำพันธ์ อบจ.ภาคใต้ได้รับหลักการนำยางพาราผสมกับยางมะตอยลาดถนนแล้วด้วย



6 กรกฎาคม 2558 หน้า 7



สายแรก : นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ. สงขลา ลงพื้นที่ชุมชนบ้านเกาะหมี่ เพื่อตรวจโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราสายแรก ของจ.สงขลา ซึ่งเป็นโครงการนำร่องขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) และเป็นสายแรกของประเทศที่นำยางพาราผสมยางมะตอยมาลาดทำถนน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางในช่วงราคาตกต่ำ

ข่าวการผลิต การตลาด ผลิตผลการเกษตร: ยางพารา

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร -- อังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 14:15:12 น.

.expanded { width: 620px; z-index: 9999 } 1. สรุปภาวะการผลิต การตลาดและราคาภายในประเทศ

ราคายางพาราขางแผ่นดิบมีทิศทางปรับตัวลดลง อาจเนื่องมาจากราคาน้ำมันก่อนข้างผันผวน และนักลงทุนระมัดระวังในการซื้อขายเพื่อติดตามการประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB.) เกี่ยวกับปัญหาหนี้กรีซ ขณะเดียวกันยังได้รับแรงกดดันจากตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ขึ้นสุดท้ายของสหรัฐฯ หดตัวลงร้อยละ 0.2 ในไตรมาสแรกของปีนี้ ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั่วประเทศ

1. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 54.48 บาท ลดลงจาก 56.70 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 2.22 บาท หรือร้อยละ 3.92
2. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 53.98 บาท ลดลงจาก 56.20 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 2.22 บาท หรือร้อยละ 3.95
3. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 53.48 บาท ลดลงจาก 55.70 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 2.22 บาท หรือร้อยละ 3.99
4. ยางก้อนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 24.09 บาท ลดลงจาก 25.68 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.59 บาท หรือร้อยละ 6.19
5. เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 21.17 บาท ลดลงจาก 22.67 บาท ของสัปดาห์ที่แล้ว กิโลกรัมละ 1.50 บาท หรือร้อยละ 6.62
6. น้ำยางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.84 บาท ลดลงจาก 54.21 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 2.37 บาท หรือร้อยละ 4.37

ในสัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคายางแผ่นดิบคุณภาพที่ 4 , ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 5 และ ยางแผ่นดิบคละ

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ซื่อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2558

ณ ท่าเรือกรุงเทพ

1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 62.43 บาท ลดลงจาก 63.38 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.95 บาท หรือร้อยละ 1.50
2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 61.28 บาท ลดลงจาก 62.23 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.95 บาท หรือร้อยละ 1.53

- 2 -

3. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 42.75 บาท ลดลงจาก 42.79 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.04 บาท หรือร้อยละ 0.09

ณ ท่าเรือสงขลา

1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 62.18 บาท ลดลงจาก 63.13 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.95 บาท หรือร้อยละ 1.50

2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 61.03 บาท ลดลงจาก 61.98 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.95 บาท หรือร้อยละ 1.53

3. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 42.50 บาท ลดลงจาก 43.59 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.09 บาท หรือร้อยละ 2.50

2. สรุปภาวะการผลิตการตลาดและราคาในตลาดต่างประเทศ

ราคายางพาราซื้อขายล่วงหน้า ณ เดือนกรกฎาคม ตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์และตลาดล่วงหน้าโตเกียวมีทิศทางปรับตัวลดลง อาจเนื่องมาจากนักลงทุนมีความวิตกกังวลว่าการเจรจาหนี้กรีซอาจยืดเยื้อ หลังจากการประชุมยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ ประกอบกับอุปสงค์ยางโดยรวมยังคงชะงักตามภาวะเศรษฐกิจโลก ที่เปราะบาง โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นผู้ใช้ยางรายใหญ่ของโลกยังคงเผชิญกับช่วงขาลง

ราคาต่างประเทศซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2558

ยางแผ่นรมควันชั้น 3

ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 181.23 เซนต์สหรัฐฯ (60.74 บาท) ลดลงจาก 182.54 เซนต์สหรัฐฯ (61.03 บาท) ในสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.31 เซนต์สหรัฐฯ หรือร้อยละ 0.72

ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 218.43 เยน (58.92 บาท) ลดลงจาก 218.70 เยน (58.94 บาท) ในสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.27 เยน หรือร้อยละ 0.12

--ข่าวการผลิต การตลาด ผลผลิตผลการเกษตร ประจำวันที่ 22 - 28 มิ.ย. 2558--